
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri 
hluta Umhverfis- og samgöngunefndar

Nú þegar eru tekinn næg gjöld af bifreiðum og ökutækjum svo ekki þurfi að fara að bæta við 
það
Þið gætuð tekið undanþágur sem steypubílar eru með eða ökutæki á gulum númerum sem 
eru í umferð og aka fulllestuð án gjalda þannig að allir séu við sama borð.
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